

ดร.โซว์ผลงานปราบแก๊งคอล 7 เดือน 'ล้มคน-ล้มเสา-ล้มบัญชี' จับ1.5หมื่นรายอายัด4.5พันล.

ดร.แกลงผลกวาดล้าง 7 เดือน 'ล้มคน-ล้มเสา-ล้มบัญชี' แก๊งคอลเซ็นเตอร์-หลอกลงทุน-เว็บผิดกฎหมาย จับกุม 14,826 ราย (อ่านต่อหน้า 2)

ต่อจากหน้า 1 ปราบแก๊งคอล

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.ต.ศ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ดำเนินการตามข้อสั่งการตามนโยบายของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) รรท.ผบ.ตร.อย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการปฏิบัติ 3 ด้าน 1.ล้มคน สืบสวนจับกุมกลุ่มผู้กระทำความผิดแก๊งคอลเซ็นเตอร์ แก๊งหลอกลงทุน เว็บพนันผิดกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566-30 เมษายน 2567 จับกุมผู้กระทำความผิดรวมกว่า 14,826 คน 2.ล้มเสา ร่วมมือกับสำนักงาน กสทช. สืบสวนการลักลอบติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณบริเวณชายแดน ซึ่งเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพที่ใช้ในการกระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง และสามารถยึดอุปกรณ์ของกลุ่มมิจฉาชีพได้เป็นจำนวนมาก 3.ล้มบัญชี สืบสวนขยายผลผ่านเส้นทางการเงิน บัญชีม้า และมีการอายัดเงินอย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566-30 เมษายน 2567 อายัดเงินได้รวม 4,561,641,953 บาท และได้ร่วมมือกับ ปปง. เพื่อเฉลี่ยทรัพย์สินคืนให้กับผู้เสียหายต่อไป

วันเดียวกัน พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒนนครบัญชา ผบช.สอท. สั่งการให้ พล.ต.ต.สถิตย์ พรหมอุทัย ผบก.สอท.3 พล.ต.อ.มรกต แสงสระคู ผกก.2 บก.สอท.3

นำกำลังเข้าจับกุม นายวัลลภ คำมูล อายุ 32 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดอุบลราชธานี นายวาทัญญ น้อยสุวรรณ อายุ 34 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดอุบลราชธานี และ น.ส.รุ่งฟ้า กงฝ้าย อายุ 31 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดอุตรธานี ในความผิดฐานฉ้อโกง, นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยมีได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้อง โดยการกระทำหรือควรวางจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด

สืบเนื่องจากมีกลุ่มผู้เสียหายเป็นกลุ่มเกษตรกรจำนวนมาก ถูกหลอกหลวงจากมิจฉาชีพ โดยคนร้ายได้เปิดเพจปลอมทางเฟซบุ๊กใช้บัญชีชื่อ เทพควายงามควายยักษ์ แล้วแฝงตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มซื้อขายควาย จากนั้นได้ติดต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อหลอกหลวง เบื้องต้นพบว่า มีผู้เสียหายกรณีดังกล่าวจากหลายท้องที่และเข้าแจ้งความผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว 17 คดี รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 6 แสนบาท

สำหรับวิธีที่คนร้ายใช้ คือ จะแฝงตัวอยู่ในกลุ่มเฟซบุ๊กเพื่อสังเกตพฤติกรรม

การซื้อขายควายงาม พร้อมทั้งแสดงตนเป็นผู้เชี่ยวชาญว่ามีความรู้เกี่ยวกับตลาดควาย หากมีผู้โพสต์สนใจซื้อควายงามคนร้ายจะติดต่อหาผู้ขายเพื่อขอข้อมูลแล้วควานโหลดภาพถ่ายหรือวิดีโอจากผู้เสนอขายควายตัวจริง จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปติดต่อกับเหยื่อที่ได้โพสต์แสดงความต้องการซื้อควายงาม โดยเสนอขายควายที่มีลักษณะตรงกับความสนใจของเหยื่อในราคาถูกกว่าที่มีการโพสต์ในกลุ่ม หากเหยื่อสนใจ คนร้ายจะให้โอนเงินมัดจำควายตัวละ 2,000-100,000 บาท ขึ้นอยู่กับราคาควายตัวที่ตกลงกัน หากเหยื่อต้องการรถขนส่งควาย คนร้ายก็จะติดต่อหาผู้ขายตัวจริงให้จัดหารถขนส่งอีกด้วย ทำให้ผู้เสียหายมีทั้งผู้ซื้อ ผู้ขนส่ง และผู้ขายสร้างความเสียหายกว่า 6 แสนบาท

ต่อมาทางชุดสืบสวน กก.2 บก.สอท.3 ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สืบสวนสอบสวนหาข้อมูลจนทราบว่านายวัลลภกับพวกอีก 2 คน เป็นกลุ่มขบวนการหลอกหลวง มีนายวัลลภเป็นเจ้าของเพจดังกล่าว และเป็นผู้รับผิดชอบชิ้นจากการหลอกหลวง เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวได้ขณะกำลังนั่งเสพยาบ้าอยู่ที่พัก พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้าจำนวน 120 เม็ด เบื้องต้นพบว่า มีหมายจับในหลายท้องที่รวม 7 หมายจับ นายวาทัญญเป็นผู้เปิดหมายเลขโทรศัพท์ให้นายนัดใช้ในการกระทำความผิด (ซิมผี) และ น.ส.รุ่งฟ้าเป็นเจ้าของบัญชีม้าใกล้ซิด นายนัด ก่อนรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดทั้ง 3 ราย โดยติดตามจับกุมตัวได้ในพื้นที่ จ.อุตรธานี

ขณะที่ พล.ต.อ.อุกฤษ ศรีนิตติวงศ์ ผกก.วิเคราะห์ข่าว บก.สอท.5 นำชุดสืบสวนจับกุมนายภานุกร (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี ได้ที่บ้านหลังหนึ่งพื้นที่หมู่ 6 ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง แจ้งข้อหาความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วย ประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่น (พนันออนไลน์) ซึ่ง

มิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน สืบเนื่อง
จากเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่
ตำรวจ บก.สอท.5 จับกุมเครือข่ายเว็บพนัน
slotking77.com ซึ่งมีสมาชิกที่เป็น
ผู้เล่นประมาณ 15,000 คน มียอดเงิน
หมุนเวียนกว่า 15 ล้านบาทต่อเดือน ยอดเงิน
หมุนเวียนทั้งปีประมาณ 180 ล้านบาท
โดยเข้าตรวจค้นห้องพักของคอนโดมิเนียม
แห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง
จ.ตรัง และจับกุมนายภานุกร แอดมินเพจ
เว็บพนันดังกล่าว โดยทำหน้าที่รับปัญหา
ต่างๆ จากลูกค้าแล้วส่งไปให้กลุ่มแก้
ปัญหา โดยพนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัว
ดำเนินคดี

ต่อมานายภานุกรได้รับการประกัน
ตัวชั้นอัยการแต่หลบหนีไม่ไปรายงาน
ตัวตามที่อัยการนัดหมาย เจ้าหน้าที่จึง
รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออำนาจ
ศาลออกหมายจับ ต่อมา พล.ต.ท.วรวัฒน์
วัฒนนครบัญชา ผบช.สอท. สั่งการให้
พล.ต.ต.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย ผบก.
สอท.5 สืบสวนหาตัวกลับมาดำเนินคดี
พล.ต.อ.อุกฤษจึงลงพื้นที่ติดตามทราบ
เบาะแสว่าหลบหนีไปกบดานอยู่ในพื้นที่
จ.ตรัง จึงเข้าจับกุม นำตัวส่งพนักงาน
สอบสวนดำเนินคดี